

ครูสภาขอเชิญส่งผลงานวิจัยและผลงานเข้ารับการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2560

นำเสนอเมื่อ : 29 ธ.ค. 2559

ครูสภาเชิญชวนผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษาและสถานศึกษาส่งผลงานวิจัย และผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” เพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการของครูสภา ประจำปี 2560

ดร.สมศักดิ์ ดุลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง เลขาธิการครูสภา ขอเชิญชวนผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดที่มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีทั้งของรัฐและเอกชนส่งผลงานวิจัยและผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2560 เพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการของครูสภา ประจำปี 2560

การคัดสรรผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการของครูสภา ประจำปี 2560

ครูสภาตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการวิจัยในรูปแบบต่างๆ จึงจัดให้มีเวทีทางวิชาการ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยอย่างทั่วถึงในวงกว้าง สามารถนำผลงานวิจัยไปปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพให้มีความก้าวหน้า และผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสามารถนำเสนอในเวทีระดับอาเซียน

จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษา ร่วมส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรร **โดยผู้มีสิทธิส่งผลงานวิจัย** ได้แก่ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือเอกสารอื่นที่ครูสภาออกให้ **ลักษณะของผลงานวิจัย** จะต้องเป็นงานวิจัยที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปแก้ปัญหการปฏิบัติงานหรือสร้างสรรค์วิชาชีพทางการศึกษา และเป็นงานวิจัยที่พัฒนางานในหน้าที่ของผู้วิจัย ซึ่ง **ประเภทรางวัลผลงานวิจัย** แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ **รางวัลผลงานวิจัยระดับภูมิภาคและรางวัลผลงานวิจัยระดับประเทศ** โดยแบ่งรางวัลเป็น 3 ระดับ คือ ระดับดีเด่น ระดับดี และระดับชมเชย

เกณฑ์การพิจารณาคัดสรรผลงานวิจัย พิจารณาจากองค์ประกอบคุณภาพผลงานวิจัย จำนวน 4 ด้าน ประกอบด้วย ปัญหา/วัตถุประสงค์วิจัย ระเบียบวิธีวิจัย คุณค่าและประโยชน์ของงานวิจัย และคุณภาพของรายงานวิจัย

ข้อกำหนดการพิจารณาคัดสรรผลงานวิจัย ประกอบด้วย เป็นผลงานวิจัยที่ทำแล้วเสร็จในระหว่าง พ.ศ. 2558 – 2560 ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ไม่เป็นผลงานที่ได้รับอนุมัติในการขอตำแหน่งทางวิชาการหรือเลื่อนวิทยฐานะ ไม่เคยได้รับรางวัลผลงานวิจัยของครูสภามาก่อน เว้นแต่เป็นงานวิจัยที่มีการพัฒนาต่อยอด ไม่เป็นผลงานที่คัดลอกมาจากผลงานวิจัยคนอื่น ไม่เป็นผลงานวิจัยที่ทำเป็นทีม ส่งผลงานได้เพียงคนละ 1 เรื่อง และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ยุติ โดยผลงานที่ได้ผ่านการคัดสรรจะได้นำเสนอผลงานในเวทีประชุมทางวิชาการของครูสภา เพื่อรับรางวัล “ผลงานวิจัยระดับประเทศ”

การคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2560

การคัดสรรผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม”

ของคุรุสภาเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมและกระตุ้นการพัฒนาวิชาชีพ

ที่มุ่งให้สถานศึกษาทุกสังกัดที่มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ทั้งของรัฐและเอกชน ได้ให้ความสำคัญและตื่นตัวในการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษา ที่เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษาอย่างแท้จริง

โดยสถานศึกษาทุกสังกัดสามารถส่งผลงานได้เพียงด้านใดด้านหนึ่งจากประเภทของนวัตกรรม จำนวน 8 ด้าน ดังนี้ ด้านหลักสูตร ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ด้านแหล่งเรียนรู้ ด้านเทคโนโลยีการศึกษา ด้านดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital For Learning) ด้านการวัดและประเมินผล ด้านการบริหารและการจัดการสถานศึกษา และด้านจิตวิทยา รางวัลแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ ผลงานระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง และรางวัลชมเชย

ข้อกำหนดการพิจารณาคัดสรรผลงาน ต้องเป็นผลงานที่สถานศึกษาสร้างสรรค์ขึ้น

ไม่เป็นผลงานที่เป็นความร่วมมือ ร่วมวิจัย หรือเป็นความคิดที่ริเริ่มที่มาจากหน่วยงานอื่นทั้งของรัฐและเอกชน ต้องมีรายละเอียดครบถ้วนตามแบบ นร.1 และ นร.2 (ถ้ามี) และสถานศึกษาสามารถส่งผลงานได้เพียง 1 ผลงาน

เกณฑ์การประเมินคุณภาพผลงาน ให้แนบบทอ้งเกณฑ์ ประกอบด้วย คุณภาพผลงานที่เป็นมิติคุณภาพ นำหนักคะแนน และตัวบ่งชี้ โดยพิจารณาจาก คุณค่าทางวิชาการ ประโยชน์ของนวัตกรรม ลักษณะของผลงาน การมีส่วนร่วม การนำเสนอ และจำแนกการประเมินคุณภาพผลงาน

วิธีการประเมินคุณภาพผลงาน มีวิธีการประเมิน 2 รอบ

ดังนี้ **รอบแรก** คณะกรรมการตรวจและประเมินผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี ๒๕๕๘ ตรวจและประเมินเพื่อคัดกรองผลงานจากเล่มเอกสาร และ CD ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ที่คุรุสภากำหนด **รอบตัดสิน** คณะกรรมการฯ ตรวจและประเมินผลงานที่ผ่านเก็ทรอบแรกอีกครั้ง โดยการจัจัดแสดงนิทรรศการผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมของสถานศึกษา ในเวทีประชุมทางวิชาการของคุรุสภา

ผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษาและสถานศึกษาที่สนใจส่งผลงานวิจัย และผลงานหนึ่งโรงเรียน

หนึ่งนวัตกรรม สามารถส่งรูปเล่มผลงาน ใบสมัคร และเอกสารหลักฐานตามที่คุรุสภากำหนด

ได้ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ได้ที่ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ

กลุ่มพัฒนาวิชาชีพ 128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์

2560 ในวันและเวลาราชการ (หนาของเอกสารระบุขอความว่า “ส่งผลวิจัยของคุรุสภา ประจำปี 2560” หรือ “ส่งผลงานวิจัยงาน หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2560

การส่งผลงานทางไปรษณีย์วันประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง ต้องไม่เกินวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มพัฒนาการประกอบวิชาชีพ เบอร์โทร 0 2280 6366 หรือเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th

คุรุสภาขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
และสถานศึกษาทุกสังกัด ส่งผลงาน
เข้ารับการพิจารณา เพื่อรับรางวัล



“ผลงานวิจัย”
“หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม”
ประจำปี 2560



หมดเขตส่งผลงาน

28 กุมภาพันธ์ 2560
ในวันและเวลาราชการ

ส่งผลงานทางไปรษณีย์หรือด้วยตนเองได้ที่ สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ
กลุ่มพัฒนาวิชาชีพ ชั้น 2 อาคาร 2 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
โทร. 0 2280 6366 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.ksp.or.th